

KHAI MẠC KỶ HỢP...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 5/1, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội khóa XV khai mạc kỷ hội bất thường lần thứ hai.

Diễn ra từ ngày 4 - 9/1, kỳ họp được tổ chức trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, các nghị quyết của Quốc hội khóa XV; cùng với những vận hội mới là những thách thức mới của thời kỳ phục hồi và phát triển sau đại dịch Covid-19.

Căn cứ quy định của Hiến pháp và pháp luật, kế thừa kinh nghiệm thành công của kỳ họp bất thường lần thứ nhất, sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung và điều kiện bảo đảm, kỳ họp bất thường lần thứ hai được tổ chức để kịp thời có

quyết sách cho những vấn đề quan trọng, cần thiết, cấp bách của đất nước, đó là:

Thứ nhất, về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thứ hai, về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Thứ ba, về tổng kết, đánh giá việc thực hiện các chính sách đặc biệt cho phòng, chống dịch Covid-19 quy định tại Nghị quyết số 30 của Quốc hội.

Thứ tư, về vấn đề tài chính, ngân sách nhà nước, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định: Việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương; việc bổ sung dự toán chi thường xuyên từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài năm 2021; việc điều chỉnh dự toán kinh phí chưa sử dụng hết năm 2021

của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan.

Thứ năm, về công tác nhân sự, Quốc hội sẽ xem xét, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và xem xét, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm một số thành viên Chính phủ.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá kỳ họp bất thường ngày đầu năm 2023, đúng vào dịp kỷ niệm 77 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2023), xem xét, quyết định các nội dung hết sức quan trọng.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng, góp ý kiến cụ thể về từng vấn đề. Đề nghị các đồng chí quan của Quốc hội, Chính phủ và cơ quan liên quan tổng

hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến của đại biểu Quốc hội, hoàn thiện dự án luật, dự thảo nghị quyết với chất lượng cao nhất để Quốc hội xem xét, quyết định thông qua, bảo đảm tính chính xác, hợp lý, khả thi, rõ trách nhiệm gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, điều hành sử dụng ngân sách nhà nước, phù hợp với các quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các nghị quyết của Quốc hội.

Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); báo cáo đánh giá và báo cáo thẩm tra việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tờ trình về việc

tiếp tục thực hiện một số chính sách liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và việc cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược; tờ trình và báo cáo thẩm tra về một số nội dung về tài chính, ngân sách nhà nước (việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) năm 2021; việc điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan; việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương.

Buổi chiều, Quốc hội họp riêng tại hội trường về công tác nhân sự.

VŨ SƠN TÙNG
(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh)

GẶP MẶT CÁC DOANH NGHIỆP...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự buổi gặp mặt.

Ảnh: NGỌC TRÂM

đầu tư. Trước mắt, các doanh nghiệp FDI thực hiện tốt chỉ đạo của UBND tỉnh về các hoạt động trước, trong và sau tết cổ truyền Việt Nam, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, chăm lo để người lao động đón tết đầm ấm, hạnh phúc... Bước sang năm mới 2023 và đón tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam - xuân Quý Mão, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chúc các doanh nhân, doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh gặt hái được nhiều thành công và phát triển bền vững.

Nhân dịp này, Hiệp hội Doanh nghiệp Đài Loan tại Thái Bình đã ủng hộ 300 suất quà tết với tổng trị giá 150 triệu đồng cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

SƠ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ...

(Tiếp theo trang 1)

nắm bắt tình hình, đẩy nhanh tiến độ thẩm định Quy hoạch tỉnh; chủ động tham mưu, đề xuất triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2023; tham mưu điều chỉnh, bổ sung hoặc ban hành các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đầu tư; chủ động nắm tình hình, tham mưu tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các chương trình dự án ODA, FDI; thực hiện tốt công tác thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thủ tục có liên quan đối với các dự án đầu tư nguồn vốn khác ngoài ngân sách...

KIẾN XƯƠNG...

(Tiếp theo trang 1)

nông thôn mới nâng cao được các cấp, các ngành trong huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện, đến nay có 6 xã được thẩm định và công nhận. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được chú trọng phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế và phục vụ đời sống nhân dân. Kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan nhà nước được tăng cường. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Năm 2023, huyện Kiến Xương tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường thông tin, tuyên truyền các phong trào thi đua bằng nhiều hình thức; tiếp tục phát động các phong trào thi đua có mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tại hội nghị, 2 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh và giấy khen của UBND huyện do có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước năm 2022. Hội nghị cũng thông qua bản cam kết thi đua và kỷ giao ước thi đua năm 2023.

QUỸ KHUYẾN HỌC TOÀN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

phát triển tổ chức hội và hội viên; thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác huy động xây dựng quỹ khuyến học; tổ chức tốt các phong trào thi đua, nhân rộng các mô hình tiêu biểu...

Tại hội nghị, Hội Khuyến học tỉnh vinh dự đón nhận cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2022 và bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam. Các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học đã được Hội Khuyến học tỉnh khen thưởng.

CHỦ ĐỘNG NẮM TÌNH HÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 5/1, Ban Chỉ đạo tỉnh về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo; Phạm Đồng Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo.

Năm 2022, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, ban chỉ đạo các huyện, thành phố và tương đương đã bám sát nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các sự kiện trong nước, trong tỉnh,

các nhiệm vụ, giải pháp và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Chủ động nắm bắt tình hình, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh có hiệu quả phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong toàn tỉnh và trên không gian mạng. Đấu tranh chống hoạt động lợi dụng tin giả, tôn giáo làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các ngành, đơn vị thành viên

trong thực hiện nhiệm vụ đồng thời chỉ ra những điểm còn tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Về nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo đề nghị tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Chủ động nắm tình hình trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó đặc biệt chú trọng trên không gian mạng. Nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những âm mưu, ý đồ, thủ đoạn chính trị và phương thức hoạt động của các phần tử chống đối, cơ hội chính trị. Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, từ đó triển khai các nhiệm vụ sát thực tế từng địa phương, cơ quan, đơn vị; chú trọng thông tin các

thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng trong năm qua cũng như các nhiệm vụ, giải pháp của năm 2023, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân để triển khai thực hiện. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, từ đó nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự, kỷ cương trên các lĩnh vực; bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thanh thiếu niên. Tích cực tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tổ chức phát động sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy mạnh mẽ động lực phấn đấu trong các tầng lớp nhân dân. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật, báo

chí, xuất bản, tôn giáo. Tăng cường phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực văn hóa, thông tin và truyền thông. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành thành viên ban chỉ đạo với các ngành liên quan trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong xử lý thông tin các vấn đề nổi cộm. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ trực tiếp tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc hại. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, thường xuyên quan tâm đến các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Chú trọng xây dựng hạt nhân chính trị, lực lượng cốt cán phong trào ở cơ sở.

ĐÀO QUYÊN

NGÀNH NGÂN HÀNG...

(Tiếp theo trang 1)

điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, triển khai đầy đủ, kịp thời các giải pháp về tiền

tệ, tín dụng, ngoại hối và hoạt động ngân hàng tới các tổ chức Nam, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, triển khai đầy đủ, kịp thời các giải pháp về tiền

tế, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, chủ động phòng, chống, ngăn ngừa các vi phạm pháp luật, kiểm soát và xử lý nợ xấu. Đẩy mạnh huy động vốn, thực hiện tăng trưởng tín dụng đi đôi với nâng cao chất lượng

tín dụng an toàn, hiệu quả; phát triển các dịch vụ thanh toán hiện đại, thanh toán không dùng tiền mặt; bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán; nâng cao năng lực quản trị, điều hành; tăng cường đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, hiện đại hóa công nghệ, phát triển

sản phẩm, dịch vụ thanh toán, trả lương qua tài khoản. Tăng cường quản lý, đạo tạo cán bộ, nhân viên; nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tác phong, lễ lối làm việc, góp phần hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2023 của từng đơn vị, cũng như của toàn ngành ngân hàng.

BẢO ĐẢM AN NINH TRẬT TỰ...

(Tiếp theo trang 1)

huyện Kiến Xương yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, nông cốt là lực lượng công an chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; có phương án bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị - xã hội diễn ra trên địa bàn dịp trước, trong và sau tết, giữ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

* Sáng ngày 5/1, UBND thành phố Thái Bình tổ chức hội nghị tổng kết các chuyên đề công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022, triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tới dự.

Năm 2022, các cấp chính quyền thành phố đã tập trung sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp, cùng với vai trò nòng cốt của lực lượng Công an thành phố giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Từ nay đến tết Nguyên đán Quý Mão 2023, dự bảo tình

hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp. UBND thành phố đề nghị các phòng, ban, đơn vị, các xã, phường triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của thành phố về bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện Luật số 14/2017/QH14 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo; công tác phòng, chống dịch Covid-19; bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn xã hội. Các lực lượng nắm tình hình, quản lý chặt chẽ đối tượng đầu

đon, khiếu kiện; làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; không để xảy ra tình trạng tập trung đông người khiếu kiện vượt cấp. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Tiếp tục tổ chức kỷ cam kết đến các gia đình, hộ kinh doanh, cơ quan, đơn vị, nhà trường thực hiện nghiêm Luật số 14, Nghị định số 137. Cùng với đó, UBND thành phố Thái Bình thành lập các tổ công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện ở cơ sở.

Tổng giá trị hoạt động nhân đạo đạt trên 50 tỷ đồng

Sáng ngày 5/1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác chủ trì đạo và công tác hiến máu tình nguyện (HMTN) năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tới dự có đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh.

Năm 2022, công tác tuyên truyền các giá trị nhân đạo được đẩy mạnh. Công tác hiến máu tình nguyện có nhiều đổi mới, đạt kết quả tốt. Tính đến ngày 20/1/2022, tổng lượng máu vận động và tiếp nhận là 9.005 đơn vị. Tổng giá trị hoạt động nhân đạo đạt hơn 50 tỷ đồng. Hoạt động nhân đạo đã hỗ trợ thiết thực cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng dễ bị tổn thương tại cộng đồng, góp phần tích cực vào việc bảo đảm an sinh xã hội.

Năm 2023, Hội Chữ thập đỏ tỉnh chủ động các biện pháp phòng ngừa và ứng phó với thiên tai, thảm họa và dịch bệnh; triển khai và xây dựng kế hoạch vận động quỹ nhân đạo, phong trào "Tết nhân ái 2023", chương trình "Tháng nhân đạo năm 2023", kế hoạch, chỉ tiêu vận động HMTN...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh đề nghị hội chữ thập đỏ các cấp tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về công tác nhân đạo trong giai đoạn tới phù hợp hơn, nâng cao chất lượng hoạt động nhân đạo theo tinh thần hướng về cơ sở, hướng về cộng đồng. Chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các biện pháp thực hiện hoạt động nhân đạo phù hợp, nhân rộng những cách làm hay. Tiếp tục quan tâm công tác củng cố, phát triển tổ chức hội, lực lượng tình nguyện viên, công tác vận động thời nỗ lực kết nối với các tổ chức để có nguồn lực thực hiện các hoạt động hiệu quả.

TÚ ANH

ĐƯA VĂN HÓA...

(Tiếp theo trang 1)

đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 73,6% số phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 62,5% số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Hiệu quả hoạt động của phong trào thể dục thể thao ở cơ sở được nâng cao, số người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 35,8%, số gia đình thể thao đạt 25,8%. Hiện toàn tỉnh có 474 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, 866 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, 1.054 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình...

Nhiệm vụ năm 2023 là chú trọng triển khai thực hiện các văn bản của trung ương, của tỉnh về lĩnh vực văn hóa và công tác gia đình; tiếp tục triển khai thực hiện đề án hỗ trợ và nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; tiếp tục triển khai mô hình khu dân cư thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo đề nghị ngay từ đầu năm 2023, với vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần triển khai, hướng dẫn cụ thể tới các đơn vị cơ sở để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó cần đặc biệt chú trọng công tác thông tin, truyền thông; tăng cường công tác phối hợp với các ngành thành viên Ban Chỉ đạo để bảo đảm hiệu quả, chất lượng các nội dung, chương trình đề ra. Cần có hướng dẫn các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch hướng về cơ sở, phát huy sức mạnh từ quản chức nhân dân; xây dựng và thực hiện kế hoạch của ngành trong năm 2023 có trọng tâm, trọng điểm. Từ tham luận của các đại biểu tại hội nghị, ngành văn hóa, thể thao, du lịch cần khẩn trương chỉ đạo giải quyết nhằm xây dựng văn hóa trở thành sức mạnh, động lực phát triển của tỉnh.

Tại hội nghị đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Hội Người cao tuổi tỉnh.

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 5/1

Thế giới: Hơn 666,8 triệu người đã mắc Covid-19

Tính đến chiều ngày 5/1, số ca mắc Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 666,8 triệu ca, trong đó hơn 6,7 triệu người đã tử vong.

Việt Nam: 80 ca mắc Covid-19 mới được ghi nhận trong ngày

Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết, ngày 5/1, cả nước ghi nhận 80 ca mắc Covid-19 mới, giảm 3 ca so với ngày 4/1.

Đến nay, cả nước đã thực hiện tiêm được hơn 265,5 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19.

Trong ngày, 34 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Số bệnh nhân Covid-19 nặng đang phải thở oxy là 18 bệnh nhân.

Thái Bình: 10 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế

Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 4/1, các cơ sở y tế tiếp nhận thêm 2 bệnh nhân Covid-19 nhập viện điều trị. Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế vẫn là 10 bệnh nhân.

Tính đến hết ngày 4/1, Thái Bình đã thực hiện tiêm được hơn 4.336.400 mũi vắc-xin phòng Covid-19, trong đó, tỷ lệ trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm mũi 3 đạt gần 69,5%; tỷ lệ trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm mũi 1 đạt hơn 92,7%, tiêm đủ 2 mũi vắc-xin là hơn 70,8%.

HOÀNG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỞ Y TẾ:
0969.851.212
0227.3640.786
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH:
0931.581.292 - 0914.590.476
0227.3831.885